

## KẾ HOẠCH

### CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

**tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng “Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư trong chuyến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, ngày 14/11/2024”**

-----

Thực hiện Kế hoạch số 426-KH/TU ngày 03/01/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng “Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư trong chuyến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, ngày 14/11/2024”,

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

#### **1. Mục đích**

- Giúp cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân huyện nhận thức sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư trong chuyến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, ngày 14/11/2024, tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong Nhân dân, tạo chuyển biến sâu sắc trong từng cán bộ, đảng viên về ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng, phát triển đất nước, thành phố và huyện trong kỷ nguyên mới.

- Khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tự tin, quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân huyện. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt về tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, quyết sách mới để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới; tạo động lực mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ huyện, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

#### **2. Yêu cầu**

- Việc triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, sâu rộng, thiết thực, kiên trì, có trọng tâm, trọng điểm,

tạo sự lan tỏa rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành phố và huyện; các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025), 80 năm Ngày Vĩnh Bảo giành chính quyền (20/8/1945-20/8/2025) và các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

- Cụ thể hoá, vận dụng sáng tạo tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư trong chuyến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, ngày 14/11/2024 vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là trong xây dựng văn kiện và tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

## II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

*Nội dung Chuyên đề sinh hoạt chính trị tư tưởng “Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và những chỉ đạo, định hướng lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng” tập trung làm rõ những nội dung quan trọng sau đây:*

**Một là**, một số nhận thức cơ bản về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

**Hai là**, cơ sở định vị mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

**Ba là**, những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

**Bốn là**, những chỉ đạo, định hướng lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng.

**Năm là**, kết quả xây dựng Chủ nghĩa xã hội và con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng thời gian qua; việc xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.

## III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC, TÀI LIỆU SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

### 1. Hình thức

#### 1.1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, sinh hoạt chính trị tư tưởng

Tổ chức nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, dự thảo văn kiện Đại hội XXVII Đảng bộ huyện.

Tổ chức các hình thức quán triệt, tuyên truyền như: Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị đề nghiên cứu, quán triệt phù hợp với điều kiện thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong quá trình xây dựng văn kiện và tổ chức triển khai Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

### **1.2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền**

Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Tổ chức các hội nghị trực tiếp, trực tuyến thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các cấp, cán bộ ban công tác mặt trận, cán bộ thôn, khu phố, khu dân cư..., qua đó giúp lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội.

### **2. Đối tượng**

Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân huyện.

### **3. Thời gian tổ chức**

Việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nghiêm túc, khoa học, hiệu quả, thường xuyên, liên tục. Ngoài tổ chức sinh hoạt định kỳ, các chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện, cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo từng nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

### **4. Tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, sinh hoạt chuyên đề**

- Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, văn kiện Đại hội XXVII Đảng bộ huyện.

- Những bài viết, bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: (1) “Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; (2) “Chuyển đổi số - Động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”; (3) “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới”; (4) “Chống lãng phí”; (5) “Phát huy tính đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; (6) “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”...

- Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại các cuộc họp, hội nghị: (1) với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; (2) Gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (3) Các bài Khai mạc, Bế mạc các Hội nghị Trung ương khóa XIII; (4) Trao đổi tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt toàn quốc (ngày 25/11/2024)...

- Thông báo số 110-TB/VPTW, ngày 20/11/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm và làm việc với Ban Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng ngày 14/11/2024; Đề án “Xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng”...

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

##### **1. Ủy ban nhân dân huyện**

Chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp làm rõ những giá trị lý luận, thực tiễn về tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư trong chuyến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, ngày 14/11/2024; xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố, phù hợp với ngành, lĩnh vực phụ trách, quản lý; cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo bằng các kế hoạch thực hiện cụ thể.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, thông tin lưu động và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác...

##### **2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy**

Tham mưu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Chuyên đề “*Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và những chỉ đạo, định hướng lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng*” khi có chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tổ chức theo dõi, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội; phối hợp chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền.

Hướng dẫn cập nhật nội dung vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện.

##### **3. Ban Tổ chức Huyện ủy**

Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng nội dung triển khai theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan,

đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ, chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt với công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; kết hợp với công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm.

#### **4. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy**

Xây dựng nội dung triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cử cán bộ tham dự sinh hoạt chi bộ theo chỉ đạo của Huyện ủy; theo dõi, nắm tình hình các địa phương, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện đợt sinh hoạt chính trị.

#### **5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện**

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong hệ thống tổ chức triển khai tốt đợt sinh hoạt chuyên đề, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên... bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế; cử cán bộ tham dự sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức thành viên, theo dõi, nắm tình hình các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện.

*Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện:* tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển, khát vọng cống hiến vươn lên của đoàn viên, thanh niên trong kỷ nguyên mới; thông qua các phong trào hành động cách mạng thúc đẩy tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên đối với các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số,...

#### **6. Đảng ủy Quân sự huyện, Đảng ủy Công an huyện**

Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, thường xuyên trong toàn lực lượng.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác, nâng cao cảnh giác trước âm mưu thù địch, luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các đối tượng, thế lực phản động, cơ hội, nhất là trên không gian mạng.

#### **8. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy**

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các tổ chức Đảng; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thực chất, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy **trước ngày 10/11/2025**.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy (để báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (để báo cáo),
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Các đồng chí Ủy viên Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ



Bùi Gia Huân